

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 30.90 แนวโน้มผันผวนอ่อนค่า กรอบ 30.60 - 31.10

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 30.90 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มอ่อนค่า คาดรายงานจีดีพีวันนี้จะกดดันบาท และจับตาดอลลาร์อ่อนค่าช่วงปลายสัปดาห์ คาดกรอบวันนี้ 30.60 - 31.10

*นายจิตพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.90 บาท/ดอลลาร์ ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยในช่วงต้นสัปดาห์ เชื่อว่ารายงานจีดีพีไทยจะกดดันให้เงินบาทเคลื่อนไหวในแดนอ่อนค่า ด้วยความหวังว่าธนาคารแห่งประเทศไทย อาจมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ขณะที่ ในช่วงกลางถึงท้ายสัปดาห์ต้องจับตาไปที่การสัมมนา Jackson Hole โดยในปัจจุบัน ตลาดเชื่อว่า ทุกธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะใช้นโยบายการเงินผ่อนคลาย ดอลลาร์จึงอาจไม่สามารถอ่อนค่าต่อได้มากนัก ยิ่งในช่วงที่ตลาดการเงินอยู่ในภาวะผันผวน

นอกจากนี้ เรามองว่าความเคลื่อนไหวของตลาดทุน ทั้งหุ้นและบอนด์ จะเป็นประเด็นหลักที่กำหนดทิศทางตลาดเงินอยู่ ซึ่งภาพตลาดที่ปิดรับความเสี่ยงง่าย ถือว่าไม่เป็นบวกต่อการลงทุนในเอเชียและเงินบาท

คาดการณ์ค่าเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 30.60 - 31.10 บาท/ดอลลาร์

สำหรับสัปดาห์นี้ มีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าสนใจหลายอย่าง เริ่มต้นในวันจันทร์ สภาพัฒนฯ มีกำหนดรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 คาดจีดีพีจะขยายตัว 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวลงจากระดับ 2.8% ในไตรมาสแรก จากทั้งการบริโภค การลงทุน การใช้จ่ายของภาครัฐ ขณะที่ส่งออกก็หดตัวลงจากสงครามการค้า

วันอังคาร ต้องระวังความเสี่ยงการเมืองในอิตาลี เมื่อนายกรัฐมนตรี Giuseppe Conte ต้องเผชิญกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ (Vote of No-Confidence) จากวุฒิสภาที่อาจนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ในปี

วันพฤหัสบดี นักลงทุนทั่วโลกจะจับตาด้อยถลงของประธานเฟดในงานสัมมนาประจำปี ที่ Jackson Hole เพื่อประเมินมุมมองเฟด ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ และโอกาสการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปี

ขณะเดียวกัน ฝั่งยุโรปก็จะรายงานการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ด้วย ซึ่งต้องจับตาว่า ECB จะนำโครงการซื้อสินทรัพย์ (APP) กลับมาใช้อีกครั้งหรือไม่

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ส่วนในฝั่งเอเชีย คาดว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางอินโดนีเซีย (BI) จะมีมติ “คง” อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (7D Reverse Repo) ที่ระดับ 5.75%

และในวันศุกร์ กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นจะเปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อ (CPI) ในเดือนกรกฎาคม คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 0.5% ซึ่งว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไป

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.22 วันศุกร์ 98.22

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 5,068.91 ล้านบาท

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,668.21 ล้านบาท

*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 30.900 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้